



# LỆ PHÍ NỘ ĐƠN CHƯA THAY ĐỔI

— CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC NỘ ĐƠN NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ —>





## CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC NỘP ĐƠN NHẬP TỊCH QUỐC TỊCH HOA KỲ

### TÔI MUỐN NỘP ĐƠN NHẬP TỊCH ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ. LỆ PHÍ NỘP ĐƠN LÀ BAO NHIÊU?

Phí nộp đơn là \$725. Phí này bao gồm \$640 cho đơn xin nhập tịch N-400 và \$85 để lấy dấu vân tay.

### LỆ PHÍ ĐÃ TĂNG HAY CHƯA? TÔI NGHE NÓI RÀNG LỆ PHÍ NỘP ĐƠN NHẬP TỊCH ĐÃ TĂNG VÀO NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2020.

Không. Chính phủ đã muốn tăng lệ phí vào ngày 2 tháng 10 nhưng hiện tại, thẩm phán đã tạm dừng việc tăng lệ phí trong thời gian này .

### LỆ PHÍ SẼ TĂNG HAY KHÔNG? NẾU TĂNG, THÌ KHI NÀO?

Chúng tôi không biết. Hiện tại, có lệnh từ thẩm phán ngăn không cho lệ phí nộp đơn tăng lên. Nhưng quyết định của thẩm phán chỉ là tạm thời. Khi nhiệm kỳ tổng thống mới bắt đầu, chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ không tăng lệ phí.

### THỜI GIAN GIỚI HẠN ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬP TỊCH TRƯỚC KHI LỆ PHÍ TĂNG LÀ KHI NÀO? TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỪ ĐẦU?

Chúng tôi không biết nếu lệ phí sẽ tăng hay không. Đừng trì hoãn việc nộp đơn. Hãy xem quý vị có đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Các chuyên gia đáng tin cậy của chúng tôi có thể trợ giúp. Hãy truy cập vào [www.newamericanscampaign.org/finding-assistance/](http://www.newamericanscampaign.org/finding-assistance/)





## CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC NỘP ĐƠN NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ

### TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ NẾU TÔI KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG TRẢ LỆ PHÍ ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬP TỊCH?

Quý vị có thể nộp đơn xin miễn lệ phí. Quý vị đủ điều kiện để được miễn lệ phí nếu quý vị nhận được phúc lợi công cộng của chính phủ hoặc nếu quý vị có thể chứng minh rằng thu nhập của quý vị dưới một giới hạn nhất định. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được miễn lệ phí nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính.

- Quý vị có thể sử dụng công cụ tính miễn phí này để kiểm tra quý vị có đủ điều kiện để được miễn hoặc giảm phí: [www.newamericanscampaign.org/fee-waiver/](http://www.newamericanscampaign.org/fee-waiver/)
- Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đây: [www.uscis.gov/forms/filing-fees/additional-information-on-filing-a-fee-waiver](http://www.uscis.gov/forms/filing-fees/additional-information-on-filing-a-fee-waiver)
- Quý vị đủ điều kiện để được giảm phí nếu thu nhập của quý vị quá cao để được miễn lệ phí nhưng vẫn dưới mức giới hạn nhất định: [www.uscis.gov/forms/filing-fees/additional-information-on-filing-a-reduced-fee-request](http://www.uscis.gov/forms/filing-fees/additional-information-on-filing-a-reduced-fee-request)



## CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC NỘP ĐƠN NHẬP QUỐC TỊCH HOA KỲ

### TÔI NGHE NÓI RÀNG CHÍNH PHỦ ĐÃ LOẠI BỎ VIỆC MIỄN HOẶC GIẢM LỆ PHÍ? CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY HAY KHÔNG?

Chính phủ đã muốn loại bỏ việc miễn lệ phí khi họ cố gắng tăng lệ phí nộp đơn vào ngày 2 tháng 10. Nhưng thẩm phán đã ra lệnh cho việc tiếp tục miễn lệ phí trong thời gian này. Quyết định này chỉ là tạm thời. Đừng trì hoãn việc nộp đơn.

Nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, hãy tư vấn thêm thông tin về các điều kiện và cách thức nộp đơn từ các chuyên gia đáng tin cậy của chúng tôi NGAY BÂY GIỜ. Xin truy cập vào:  
[www.newamericanscampaign.org/finding-assistance/](http://www.newamericanscampaign.org/finding-assistance/)

